

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มพัฒนาการศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

ดำเนินการประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม	จังหวัดชัยนาท แจ้งว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสกำหนดเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ในวันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ดำเนินการประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมุ่งหวังเปิดโอกาสให้หน่วยงานและบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการเตรียมการรับเสด็จให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ๒. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุทัยธานี ชัยนาท ๓. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยนาท ๔. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ๕. ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ๖. ผู้อำนวยการโรงเรียนครูประชาสรรค์ ๗. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ ๘. ผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ๙. ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม ๑๐. ผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาพิทยาคม ๑๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยวิทยา ๑๒. ผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ ๑๓. ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท ๑๔. ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท รองศึกษาธิการจังหวัด ชัยนาท ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
ผลจากการมีส่วนร่วม	ที่ประชุมมีมติ ในการดำเนินการเตรียมความพร้อม ในส่วนของ นักเรียน นักศึกษาในการรับเสด็จฯ ดังนี้ ๑. ให้สถานศึกษานำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและเฝ้า รับเสด็จฯ จำนวน ๓,๐๐๐ คน ดังนี้ ๑.๑ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จำนวน ๒,๐๐๐ คน ๑.๒ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จำนวน ๓๓๐ คน

	<p>๑.๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จำนวน ๒๐๐ คน</p> <p>๑.๔ โรงเรียนครูประชาสรรค์ จำนวน ๒๐๐ คน</p> <p>๑.๕ โรงเรียนวัดสิงห์ จำนวน ๕๐ คน</p> <p>๑.๖ โรงเรียนอุทิศไพบูลย์ชนูปถัมภ์ จำนวน ๕๐ คน</p> <p>๑.๗ โรงเรียนสาครพิทยาคม จำนวน ๕๐ คน</p> <p>๑.๘ โรงเรียนหันคาพิทยาคม จำนวน ๕๐ คน</p> <p>๑.๙ โรงเรียนสรรพวิทยวิทยา จำนวน ๕๐ คน</p> <p>๑.๑๐ โรงเรียนหันคาราษฎร์รังษิษฐ์ดี จำนวน ๒๐ คน</p> <p>๒. นัดหมายการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ในวันที่รับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ</p> <p>๓. สร้างช่องทางการสื่อสารเพื่อให้สามารถประสานงานได้อย่างรวดเร็ว</p>
<p>การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนา</p>	<p>กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อม และมีส่วนร่วมในกิจกรรม และเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสกำหนดเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ</p>

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท Chainat Provincial Education Office



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ฉบับที่ ๒๖๕/๒๕๖๗



วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา จัดประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทางการศึกษา โดยมี ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.ธัญลักษณ์ จันทร์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท และหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

